

Một luật gia mù ngời ở Trung Quốc bị đàn áp vì tố cáo nạn cướp bóc phá thai

Tác Giả: Th&#y My

Thứ Hai, 20 Tháng 12 Năm 2010 21:58

Theo nhật báo Libération, luật gia mù Tr&#n Quang Thành, ng&#i t&#ng đ&#u tranh ch&#ng l&#i các v&# c&#ng b&#c phá thai

đang cùng c&#nh ng&# v&#i gi&#i Nobel Hòa bình 2010 Lưu Hữu Ba. Năm 2007, ông Tr&#n Quang Thành đ&#c trao t&#ng gi&#i Magsaysay - gi&#i Nobel Hòa bình châu Á - nh&#ng b&# chính quy&#n B&#c Kinh ph&#n &#ng đ&#i.

V&# ông b&# b&#t t&#i sân bay khi chu&#n b&# đi nh&#n gi&#i thay ông, và sau đó b&# qu&#n thúc t&#i gia. Hiện ông Tr&#n Quang Thành đang b&# c&#t đ&#t m&#i liên l&#c v&#i th&# gi&#i bên ngoài.



Lu&#t gia mù Tr&#n Quang Thành bị đàn áp vì đã v&#ch tr&#n t&# n&#n c&#ng b&#c phá thai t&#i m&#t đ&#a ph&#ng Trung Quốc. /protectthehuman.com

Bài phóng s&# c&#a đ&#c phái viên nhật báo cánh t&# Libération t&#i S&#n Đông, Trung Quốc đã t&# l&#i c&# th&# cu&#c s&#ng b&# giam l&#ng c&#a lu&#t gia mù Tr&#n Quang Thành, ng&#i đã t&#ng đ&#u tranh

Một luống gia mù ngòi Trung Quốc bị đàn áp vì tố cáo nạn cướp bóc phá thai

Tác Giả: Thy My

Thứ Hai, 20 Tháng 12 Năm 2010 21:58

chống lại các vụ cướp bóc phá thai. Đứng đầu hàng ngũ là Magsaysay – đứng đầu xem là giải Nobel Hòa bình của châu Á – vào năm 2007, sau bốn năm tù, hiện nay ông đang bị cấm tiếp xúc với liên lạc và bị cấm mọi tiếp xúc.

Sau khi mô tả cảnh ngôi làng quê hiện hòa nổi ông Trần Quang Thành đang sống, tác giả cho biết hiện không có ai đứng đầu vào làng này, và cũng không ai liên lạc đứng đầu với dân làng. Tất cả các đứng đầu dây điện thoại đã bị cấm tiếp xúc nhiều tháng qua, ăng-ten sóng di động bị tháo gỡ, sáu camera quan sát đứng đầu thiêu trí. Các biện pháp trên chặn nhét vào một ngõ ngòi, luống gia mù Trần Quang Thành, 39 tuổi.

Vì một chính thức thì chống có ai ngăn cấm vào ngôi làng có 400 dân, nổi ông Trần Quang Thành đang cảnh. Nhưng trên thực tế, có đứng đầu kho công bị cấm tiếp xúc áo khoác màu xanh của quân đội chặn đứng, ngòi không đứng đầu vào, còn dân làng cũng bị liên lạc soát. Ngôi làng bị canh gác cả ngày lẫn đêm chống khác nhà tù.

Còn nhà báo nào mon men tiến gần làng là đứng đầu kho công làm tên vai u thúc bắt tóm cả, khám xét ngòi và thực trạng một cách thô bạo. Nhiều viên chức một thực công viên bị cầm trên tay, ngòi trong xe quan sát xa, nhưng ngòi này thực chỉ là câu hỏi hỏi có phải là cảnh sát hay không. Cuộc khám xét kết thúc bằng nhét củ đứng sau khi đã chặn chặn rặng vụ khách không ghi âm hoặc chụp ảnh, còn máy ảnh thì bị tịch thu.

Tác giả bài báo cho biết, ông Trần Quang Thành chống phải là tiếp phạm nguy hiểm đứng phải áp dụng các biện pháp thực.

Sinh ra trong một gia đình nông dân, ông bị mù vì lúc bé bị bệnh mà không đứng đầu chữa chữa đứng nổi đứng chặn, thực lực luống bị sách chặn nổi. Với những kiến thức có đứng đầu, năm 1996 ông đã khiêng chính quyền đứng đầu phòng phải miễn thu cho các nông dân tiếp nguy, trong khi lâu nay họ phải đóng thu nổi. Sau đó ông tiếp vụ cho một nhóm ngòi tàn tật Bức Kinh kiến ra tòa cảnh quan quản lý xe điện ngòi vì không miễn phí cho ngòi tàn tật nhét quy đứng.

Trần Quang Thành cũng đã đứng đầu ra ánh sáng về chính quyền huyện Lâm Nghi ép buộc phá thai đứng đầu tiêu “mọi gia đình chống có một con”.

Một luật gia mù ngòi ở Trung Quốc bị đàn áp vì tố cáo nạn cưỡng bức phá thai

Tác Giả: Th&y My

Thứ Hai, 20 Tháng 12 Năm 2010 21:58

Với kiến thức pháp luật tòa án chuyên nghiệp, những hồ sơ này thuyết phục. Chỉ trong vòng vài năm, luật sư Lâm Nghi đã có đến 7.000 phụ nữ bị buộc phải phá thai, để cán bộ lãnh đạo địa phương hoàn thành chỉ tiêu và được đề bạt, tăng lương.

Thailand đã 8 tháng cũng bị phá, bằng cách dùng kim tiêm dài chích một chất lỏng vào buồng thai phụ, do các toán “địch ngầm” thực hiện. Các toán này có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, dù là ngày hay đêm. Để buộc một phụ nữ có thai ngoài chỉ tiêu phải phá thai, đôi khi địa phương còn bắt một người thân trong gia đình làm con tin, cho đến khi nào thai phụ đi u hàng.

Cơ quan kế hoạch hóa gia đình ở Bắc Kinh mới đưa phần lớn thu nhập, vì vậy chính sách một gia đình có một con, việc phá thai chỉ thực hiện khi có sự thuận tình. Một cuộc điều tra độc lập tiến hành, cho thấy hầu hết các phát hiện của Trần Quang Thành và nhóm luật sư họ Trần ông đưa chính xác. Những chính quyền rất cuộc đã nhậm chức làm việc, do không muốn nhìn thấy người dân chính sách đã áp dụng từ năm 1979, mới năm có khoảng 300 triệu người phá thai.

Năm 2005, Trần Quang Thành đến Bắc Kinh gặp các phóng viên báo Times, cho biết các chi tiết của vụ này. Ba tiếng đồng hồ sau, ông bị cảnh sát bắt trên đường phố và đưa vào làng, quần thúc tội gia. Ông bị tù tháng ba năm 2006, với tội danh “gây rối trật tự công an” và “hủy hoại tài sản”.

Một ngày trước khi phiên tòa diễn ra, trong số năm luật sư của ông thì có bốn người bị bắt giữ hoặc bị nhốt trong ngục vì vô danh hành hung, người còn lại bị bắt vì tội “trộm cắp tài sản”, và chỉ được thả ra khi ông bị lãnh bản án năm tù giam. Phiên tòa chỉ kéo dài có 30 phút, không nhân chứng cũng không bằng chứng.

Libération so sánh, truyện ngắn của ông Trần Quang Thành cũng truyện ngắn như giải Nobel Hòa bình 2010 Lưu Hiếu Ba.

Năm 2007, ông được trao tặng giải Magsaysay – được xem như giải Nobel Hòa bình của châu Á. Chính quyền Bắc Kinh phần lớn người dè dặt: vì ông bị bắt tại sân bay khi chuồn đi nhậm chức thay ông, và sau đó bị quần thúc tội gia.

Một luật gia mù ngó ở Trung Quốc bị đàn áp vì tố cáo nạn cướp bóc phá thai

Tác Giả: Th&y My

Thứ Hai, 20 Tháng 12 Năm 2010 21:58

Đôi khi bà liên lạc được với bên ngoài nhờ hàng xóm lên cho mình đi nhờ đi, nhờ nay chính quyền đã bắt ông-ten thu phát sóng địa phương.

Con trai ông bị cấm đi ra ngoài, có lẽ để tránh chuyện tin tức. Một luật sư M đã lên án “đừng trông chờ đi ngó với pháp luật” này, nhắc “cảnh giới làm cho một con người phải sống cô độc, có lẽ cho đến cuối đời, bị ông bị côn đồ do chính phủ tước đoạt”.